

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
วันจันทร์ ที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	เวลา/น.	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสามิตร ทิพย์เนตร	๐๙.๐๐	ประธานสภา อบต.	สามิตร ทิพย์เนตร	
๒	นางอุลัย สีเทา	๐๙.๐๐	รองประธาน สภา อบต.	อุลัย สีเทา	
๓	นางสาวนงนุช คำแห่	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	นงนุช คำแห่	
๔	นายธวัชณ์ แก้วประทุม	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗	ธวัชณ์ แก้วประทุม	
๕	นายอนนท์ เหล่าราช	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕	อนนท์ เหล่าราช	
๖	นายณัฐชัย เจริญชัย	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓	ณัฐชัย เจริญชัย	
๗	นายสุจิริต ผาเนตร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙	สุจิริต ผาเนตร	
๘	นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘	เพ็ญศรี แสนประเสริฐ	
๙	นายเอกภพ ธรรมคุณ	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑	เอกภพ ธรรมคุณ	
๑๐	นายนำโชค ศรีจันทเนตร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐	นำโชค ศรีจันทเนตร	
๑๑	นายชัยชนะ ชะนะบุตร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓	ชัยชนะ ชะนะบุตร	
๑๒	นายจำเนียร นนทศักดิ์	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖	จำเนียร นนทศักดิ์	
๑๓	นายมงคล โพธิจักร	๐๙.๐๐	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑	มงคล โพธิจักร	

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

(ไม่มี)

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเลิศชัย สีหาวัด	นายก อบต.ป่าไม้งาม	เลิศชัย สีหาวัด	
๒	นายทักษิณ ชัยราช	รองนายก อบต.ป่าไม้งาม	ทักษิณ ชัยราช	
๓	นายอำนาจ สามหาดไทย	รองนายก อบต.ป่าไม้งาม	อำนาจ สามหาดไทย	
๔	นายทองแดง ตอสกุล	เลขานายก อบต.ป่าไม้งาม	ทองแดง ตอสกุล	
๕	น.ส.อัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน	รองปลัด อบต.ป่าไม้งาม รักษาราชการแทน อบต.ป่าไม้งาม	อัญญรัตน์ โก๊ะสูงเนิน	
๖	นายสนอง ปิ่นแคน	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนอง ปิ่นแคน	
๗	นางไพจิตร โพธิ์พนา	ผอ.กองการศึกษา ศาสนาฯ	ไพจิตร โพธิ์พนา	
๘	นายสุรศักดิ์ ชัยศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุรศักดิ์ ชัยศรี	
๙	นายชยพล ชาริกันณ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ชยพล ชาริกันณ์	
๑๐	นายสมเดช บำรุงเอื้อ	ผอ.กองสวัสดิการฯ	สมเดช บำรุงเอื้อ	
๑๑	นางสาวยุทยา แสนศรี	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ยุทยา แสนศรี	
๑๒	นางสาววาสนา ภูขาว	นักทรัพยากรบุคคล	วาสนา ภูขาว	

๑๓	นางสาวพัฒนาดี ต้นสีดา	นักจัดการงานทั่วไป	พัฒนาดี ต้นสีดา	
๑๔	นายอิสระ กุลยะณี	นักวิชาการสาธารณสุข	อิสระ กุลยะณี	
๑๕	นางพิสมัย เหล่าโกธา	ผช.จพง.ธรรการ	พิสมัย เหล่าโกธา	
๑๖	นางสาวปณิตา ลีเลิศ	พนักงานทั่วไป	ปณิตา ลีเลิศ	
๑๗	วาสิทธิ์ ชันขวา	แม่บ้าน	วาสิทธิ์ ชันขวา	

นางสาวนงนุช คำแหง
เลขานุการสภา

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวนงนุช คำแหง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ขณะนี้สมาชิกสภาทั้ง ๑๓ ท่าน มาครบองค์ประชุมแล้ว เรียนท่านประธานสภาเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เรียนเชิญค่ะ

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.

เรียนนายก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด ๕ วาระ

ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภาแจ้งให้ทราบ

สำหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ จำนวน ๑ เรื่อง ตามที่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมามีการย้ายศาลพระภูมิที่เป็นสิ่งสักการบูชาประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม นำโดย นายเลิศชัย สีหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและตั้งใจทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เพื่อเข้ามาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไผ่งามเป็นอย่างดี จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น.ได้ร่วมกันทำบุญถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีและได้สร้างสรรค์พัฒนาชุมชนทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันร่วมกันทำบุญเสริมบารมีให้กับพวกเราทำหน้าที่เข้ามาพัฒนาชุมชนแต่ละหมู่บ้านเสริมบารมีให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งามเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ท่านนายก คณะผู้บริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ครับ..ถ้าไม่มีผลขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ..

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ผมขอมอบให้เลขานุการสภาได้อ่านรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้วทุกท่านได้รับทราบ เชิญครับ..

นางนงนุช คำเหล็ก

เลขานุการสภา

อ่านรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อให้สมาชิกสภาได้พิจารณาและมติรับรอง

นายสามิตร ทิพย์เนตร

ประธานสภา อบต.

ตามที่เลขาสภา ได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายการประชุมหรือไม่ครับ.. เชิญครับ..

นายเอกภพ ธรรมคุณ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

กระผมนายเอกภพ ธรรมคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑ ขอแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ ซึ่งผมได้พูดในที่ประชุมสภา เรื่อง ถนนติดกับเขตสาธารณสุข ซึ่งไม่มีในรายงานการประชุม ขอให้แก้ไขและเพิ่มเติมในรายงานการประชุมให้ด้วยครับ..

นายสามิตร ทิพย์เนตร

ประธานสภา อบต.

ให้เลขาสภา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการสภาไปแก้ไขและเพิ่มรายละเอียดในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วยครับ.. มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมในรายการประชุมอีกหรือไม่ครับ.. ถ้าไม่มี..ผมขอลาอนุมัติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขอมติครับ..

มติที่ประชุม

มีมติรับรอง	๑๒	เสียง
ไม่รับรอง	๐	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๒ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

นายสามิตร ทิพย์เนตร

ประธานสภา อบต.ป่าไผ่งาม

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง คือ

๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๒ รายงานผลและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบ..ครับ

นายเลิศชัย สีหาวิด

นายก อบต.ป่าไผ่งาม

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอนโยบายในทางการเข้ารับตำแหน่งของทุกๆ ปี ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ซึ่งตามระเบียบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมถึงถอดทั้งมีกลไกให้

ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) และข้อ ๑๓ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนท้องถิ่นทราบ และเปิดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศ ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดดมขอมอบให้ทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไป..ครับ..

นางสาวอุทยา แสนศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสาวอุทยา แสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อที่ประชุม ดิฉันขอรายงานทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆ กัน รายละเอียดต่อจากท่านนายก ดังนี้

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งามโครงสร้างพื้นฐานดี มีแหล่งน้ำเด่น เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ คิดพัฒนาคน ไร้มลภาวะพิษ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

พันธกิจ

๑. จัดให้มีการก่อสร้างบำรุงรักษาทางบก
๒. บำรุงรักษาส่งเสริมประกอบอาชีพของประชาชน
๓. ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๔. กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย
๕. จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตร
๖. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๗. ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ตามแผนกำหนด ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ คือ การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามปราชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแผนงานดำเนินการอยู่ ๓ แผนงาน คือ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานเกษตร แผนงานเคหะชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ การบริหารด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีแผนงานที่ดำเนินการอยู่ ๓ แผนงาน คือ แผนการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานเคหะชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น จะมีแผนงานที่ดำเนินการอยู่ ๙ แผนงาน คือแผนงานเคหะ แผนงานการศึกษา แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานงบบกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็ง แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ คือ การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น จะมีแผนงานที่ดำเนินการอยู่ ๑ แผนงาน แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควร
ดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ
ตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้
ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไผ่งาม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่
กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน
โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสม หรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไผ่งาม

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหาร/การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร/ปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/
ผู้อำนวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ที่จะต้องผลักดันให้การ
ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์
กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตตำบลป่าไผ่
งามและชุมชนทั้ง ๑๓ ชุมชนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ
ของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงาน/กอง/งานต่างๆ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

สรุปโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้นำโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด ทั้งเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒ รวมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๑๘๖ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน
๔๓,๘๓๘,๒๑๔ บาท มีการนำมาตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๘๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๒๗,๑๕๘,๕๔๒ บาท เป็นการตั้งงบประมาณตามแผน รายละเอียดโครงการใน
ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น จำนวน ๘ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
จำนวน ๗๑ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ

มีค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๒,๑๐๐ บาท

การใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณอนุมัติ จำนวน ๘๓ โครงการ ตามข้อบัญญัติ ได้นำมาดำเนินการจำนวน ๖๕ โครงการ งบประมาณที่ดำเนินการ ๒๔,๙๐๑,๐๔๐. บาท

โครงการที่ไม่ดำเนินการตามห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๒

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น จำนวน ๑๔ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ

รวมทั้งสิ้น ๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗๓๕,๐๐๐ บาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ เทียบกับข้อบัญญัติ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ที่ได้รับอนุมัติ จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑๘๖ โครงการ จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๒

๑. ประเมินผลโครงการอนุมัติตามข้อบัญญัติประจำปี กับโครงการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายโครงการจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๘๓ โครงการ จำนวนโครงการลงนามสัญญา ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๑ จำนวนโครงการเบิกจ่าย ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๑

๒. ประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีเทียบกับการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายโครงการ จำนวนงบประมาณที่ได้อนุมัติ จำนวน ๒๗,๑๕๘,๕๔๒ บาท จำนวนงบประมาณลงนามสัญญา ๒๔,๙๐๗,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗ จำนวนงบประมาณเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๙๐๗,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๖ โครงการ จำนวนโครงการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๔ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๑ จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน – โครงการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน – โครงการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิกโครงการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๘

๔. รายงานสรุปผลงบประมาณดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนงบประมาณตามแผนท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๓,๘๓๘,๒๑๔ บาท จำนวนงบประมาณอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗,๑๕๘,๕๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๕ จำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔,๙๐๑,๐๔๐ บาท เทียบกับแผน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๐ จำนวน

งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน – โครงการ จำนวนงบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน – โครงการ จำนวนงบประมาณที่มีการยกเลิกโครงการ จำนวน ๗๓๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๐ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๖ โครงการ จำนวนโครงการอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/ตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ๖๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ดังนี้

๑. การดำเนินงานของแต่ละส่วน/กองที่รับผิดชอบในการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีที่กำหนด

๒. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ยังมีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙)อย่างต่อเนื่องทำให้โครงการฝึกอบรมต่างๆ ไม่สามารถดำเนินงานได้

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรมควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งามให้สภาได้รับทราบเพียงเท่านี้ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในเล่มรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ได้แจกให้ทุกท่านค่ะ

นางสาวนงนุช คำแท้
เลขานุการสภา อบต.

เรียนท่านประธานสภานายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน ขอสอบถามโครงการวางท่อระบายน้ำแบบครึ่งซีก ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่งาม หมู่ที่ ๒ คือวางท่อระบายน้ำแบบเปิดทำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะถนนในหมู่บ้านค่อนข้างแคบทำให้เด็กปั่นจักรยานตกลงไปในท่อระบายน้ำแบบเปิดแล้วอีกปัญหาหนึ่งน้ำไม่สามารถระบายได้ก็เกิดมลภาวะทางกลิ่นเหม็นมากขอบคุณค่ะ

นางสาวยุทยา แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

คือเป็นการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว โครงการนี้ ตั้งงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐ บาทที่ท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ ได้สอบถาม ก็เป็นการสะท้อนปัญหาโครงการวางท่อระบายน้ำแบบครึ่งซีก ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งปีต่อไปจะของบประมาณก็ต้องพิจารณาว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างโครงการแบบนี้ควรยุติ ควรทำเป็นรูปแบบใหม่ จะทำให้เราทราบผลประโยชน์ ผลเสียและผลกระทบ จะเป็นการติดตามสิ่งที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ส่วนผลกระทบที่ได้ท่านสมาชิกสภาหมู่ที่ ๒ แจ้งที่ประชุมทราบแล้วนั้น ครั้งต่อไปทุกหมู่บ้านควรพิจารณาการเสนอโครงการแบบมีฝาปิดหรือบ่อพักโครงการที่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคหรืออันตรายค่ะ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไผ่งาม

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๔.๑ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม แทนตำแหน่งที่ว่าง

๔.๒ คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม จำนวน ๓ คนเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯแทนตำแหน่งที่ว่างรายละเอียดต่างๆ ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้สมาชิกสภาทราบ ต่อไปครับ

๔.๓ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่าน

ขอเชิญท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมได้รับทราบ..เชิญครับ...

นางสาวยุทยา แสนศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

เรียนท่านประธานสภา สืบเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ อันมีผลทำให้สมาชิกสภาพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ ส่งผลให้

(๑) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม โดยตำแหน่งว่างลง (ผู้บริหาร)

(๒) กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑ ข้อ ๘ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ว่างลง

(๓) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารคัดเลือก ว่างลง จำนวน ๑ คน

(๔) กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากการคัดเลือกตามระเบียบฯ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการ ว่างลง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๘ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) ผู้บริหารท้องถิ่นประธานกรรมการ (๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ (๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ (๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคม ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ (๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ (๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกได้อีก

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อความสุขของประชาชนเช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒. ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนกระจายอำนาจยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ นโยบายต่างๆกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงนโยบายต่อสภา แผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน การทำแผนเบื้องต้นมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังในการจัดทำแผนความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบพิจารณากำหนดแนวทางพิจารณาองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาชุมชนที่เกินศักยภาพชุมชนที่จะดำเนินการเองไม่ได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นถ้าเกินศักยภาพก็ส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔. ให้ความเห็นชอบในร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดงานต่างๆ

๕. พิจารณาความเห็นชอบเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. แต่งตั้งที่ปรึกษาอนุกรรมการคณะทำงานที่ช่วยเหลือในการจัดทำแผน

๗. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นมาจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบล และ

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนราชการที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี”

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

เจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงเหตุผลที่คณะกรรมการลง และระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบแล้ว ลำดับต่อไปเชิญสมาชิกสภาได้เสนอตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะละ ๓ คน ตามลำดับเรียนเชิญ..ครับ

นายสุจริต ผาเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

กระผมนายสุจริต ผาเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ ขอเสนอนายมงคล โพธิ์จักร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ผู้รับรองสองท่านคือ

๑. นายนำโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

๒. นายจำเนียร นนทศักดิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

ดิฉันนางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอเสนอนายสุจริต ผาเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามผู้รับรองสองท่านคือ

๑. นายธวัช แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

๒. นายณัฐชัย เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

นายธนวัฒน์ แก้วประทุม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

กระผมนายธนวัฒน์ แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ ขอเสนอนางเพ็ญศรี
แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่า
ไ้ม้งามผู้รับรองสองท่านคือ

มติที่ประชุม

๑. นายอนนท์ เหล่าราช สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

๒. นายเอกภพ ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลป่าไ้ม้งาม คือ

๑. นายมงคล โพธิจักร สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๑

๒. นายสุจิริต ผาเนตร สมาชิกสภาหมู่ที่ ๙

๓. นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘

นายนำโชค ศรีจันทเนตร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

กระผมนายนำโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ ขอเสนอนายณัฐชัย
เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
ผู้รับรองสองท่าน คือ

๑. นายชัยชนะ ชะนะบุตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓

๒. นายจำเนียร นนทศักดิ์ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖

นายมงคล โพธิจักร
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑

กระผมนายมงคล โพธิจักร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอนายนำโชค
ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯผู้รับรองสองท่าน คือ

๑. นายสุจิริต ผาเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

๒. นายอนนท์ เหล่าราช สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕

นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘

ดิฉันนางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘ ขอเสนอนายธนวัฒน์
แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฯผู้รับรองสองท่าน คือ

๑. นายเอกภพ ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

๒. นายณัฐชัย เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

มติที่ประชุม

คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯ คือ

๑. นายณัฐชัย เจริญชัย สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๓

๒. นายนำโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐

๓. นายธนวัฒน์ แก้วประทุม สมาชิกสภาหมู่ที่ ๗

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไ้ม้งาม

ลำดับต่อไป ๔.๓ คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง
และสมาชิกสภาเสนอตัวแทน ๒ คน ตามลำดับครับ..

นายอิสระ กุลยะณี
นักวิชาการสาธารณสุข

เรียนท่านประธานสภาและนายกคณะผู้บริหารทุกท่านและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ ท่าน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมสิ้นสภาพ

นายเอกภพ ธรรมคุณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑

กระผมนายเอกภพ ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ เสนอ นางอุลัย สีเทา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๒ เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้รับรองสองท่าน คือ

๑. นายธนวัฒน์ แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๒. นายนำโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐

นายณัฐชัย เจริญชัย
สมาชิกสภา หมู่ ๑๓

กระผมนายณัฐชัย เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓ เสนอ นางสาวนงนุช คำแหล สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผู้รับรองสองท่าน คือ

๑. นางเพ็ญศรี แสนประเสริฐ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘
๒. นายสุจิริต ผาเนตร สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙

มติที่ประชุม

คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาฯ เป็น คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คือ

๑. นางอุลัย สีเทา สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๒
๒. นางสาวนงนุช คำแหล สมาชิกสภาหมู่ที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไม้งาม

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามท่านนายกหรือเจ้าหน้าที่ หรือมีเรื่องอะไรที่จะชี้แจงในที่ประชุมสภา..เชิญครับ..

นางอุลัย สีเทา
รองประธานสภา อบต.

เรียนนายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม หัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเรียนถามบ้านใหม่โพธิ์ทองได้รับงบประมาณจาก อบต.ป่าไม้งามได้ วางท่อตามถนนบางสายนั้น โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ประมาณ ๓-๔ เดือนแล้ว แต่กองดินเศษขยะยังคงอยู่ตามถนนในรั้วบ้านของประชาชนทำให้สัญจรไปมาติดขัดอยากทราบว่าระยะเวลาที่วันถึงจะตรวจรับงานได้คะ จะมีอยู่ ๒ จุดคะและอีกเรื่องหนึ่งเสาไฟฟ้าล้าติดถนนเส้นหลักไม่ทราบว่า จะแจ้งหน่วยงานไหนคะ

นายสนอง ปิ่นแคน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาและนายกคณะผู้บริหารทุกท่าน เรื่องเกี่ยวกับกองดินทางประชาชนบางท่านได้ขอไว้หน้าบ้านของตนเองครับ จริงๆแล้วถ้าประชาชนไม่ขอไว้ก็คงเก็บทำความสะอาดครับ จะลงพื้นที่สำเร็จให้ครับส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าทาง อบต.ป่าไม้งามจะทำหนังสือส่งถึงการไฟฟ้าให้ครับ

นายณัฐชัย เจริญชัย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๓

สำหรับโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่พัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ปีที่แล้วครับ ครั้งต่อไปควรทำให้ดีกว่าเดิมนะครับ ขุดลึกปลายทางต้นพอทำเสร็จเกิดน้ำขังเกิดน้ำเสียมักกลิ่นเหม็น ในส่วนของท่อระบายน้ำเดิมที่ทำไว้แล้วแต่มาทำใหม่ที่หลังทำไว้ลึกเกินไปปลายทาง ผากถึงกองช่างปรับปรุงครั้งต่อไปด้วยนะครับ ถ้าทำโครงการวางท่อระบายน้ำใหม่อีก ให้นำนี้ถึงโครงการเดิมที่ทำไว้แล้ว ขอเรียนถามแค่นี้ครับเพื่อแก้ไขปัญหาครับ

นายธนวัฒน์ แก้วประทุม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗

เรียนท่านประธานสภานายกและคณะผู้บริหารทุกท่าน บ้านบุงบกก็เช่นกันครับ ร่องระบายน้ำ มีน้ำขังเกิดน้ำเสียมักกลิ่นเหม็นมากและผาแตก ทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กปั่นจักรยานตกท่อระบายน้ำ ขอเชิญ ผอ.กองช่างลงพื้นที่ไปดูและช่วยแก้ปัญหาด้วยนะครับ

นายสนอง ปิ่นแคน
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่างได้ปรึกษาท่านนายกและรองนายกมีกำหนดลงพื้นที่สำเร็จตามหมู่บ้านอาทิตย์นี้ครับ

นายนำโชค ศรีจันทเนตร
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๐

มีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งมีปัญหาปีที่ผ่านมาน้ำไม่พออุปโภคบริโภคแก้ปัญหาด้วยการเจาะบ่อน้ำใหม่โดยใช้งบประมาณของหมู่บ้านน้ำไหลสะดวกแค่ช่วงแรก แต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเครื่องซัมเมอร์สเสีย ดำเนินการซ่อมแซมโดยการใช้งบประมาณของหมู่บ้านทำให้เงินสะสมได้หมดลงแก้ไขโดยใช้บิมน้ำของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กความต้องการ คือ เปลี่ยนท่อสูบน้ำท่อส่งน้ำขึ้นถึงหอสูงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหอถังกลางหมู่บ้านและบิมน้ำอยากฝากถึงท่านประธานถึงท่านนายกสั่งการแก้ไขปัญหา

ส่วนปัญหาเรื่องถนนจากกลางเหนือถึงโรงเรียนบ้านป่าไม้งามจะได้รับการแก้ไขอย่างไรเมื่อไหร่

สุดท้ายพี่น้องประชาชนอยากได้อุปกรณ์กีฬาช่วง โครระบาด COVID-๑๙ ไม่สามารถจัดงานกีฬาได้อยากให้ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาได้เล่นตามชุมชนหมู่บ้านของตนเองครับ

นายณัฐชัย เจริญชัย
สมาชิกสภา หมู่ ๑๓

สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน คือ เรื่องสิ่งแวดล้อมระยะนี้ตามหมู่บ้านมีแต่ขยะ ถ้าเราจะพัฒนาตำบลป่าไม้งามเราต้องพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมองเห็นก่อนขอฝากสมาชิกทุกท่านมาพัฒนาร่วมกันกำจัดขยะมูลฝอยขอบคุณครับ

นายเอกภพ ธรรมคุณ
สมาชิกสภา หมู่ ๑

ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่มารางวัตร ถนนที่ติดกับเขตสาธารณสุขทั้งตำบลป่าไม้งามครับ

นายเลิศชัย สีหาวิด
นายก อบต.ป่าไม้งาม

เรียนท่านประธานสภาและรองประธานสภา เลขานุการสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีท่านสมาชิกนายณัฐชัย เจริญชัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือกว่างลง ท่านสมาชิกได้เสนอปัญหามาได้สอบถามทางกองช่างแล้วนะครับทางผมไม่นิ่งนอนใจหลังจากได้รับความไว้วางใจได้แถลงนโยบายไปแล้ว วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สำหรับปัญหาโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่อระบายน้ำแบบเปิดก็มีส่วนที่อยู่ครึบด้วยบริบทของชุมชน หมู่ ๒ ถนนแคบเรื่องท่อระบายน้ำแบบเปิดพอดีทำไม่เสร็จทำไม่ถึงปลายทางพอฝนตกน้ำก็ขังเพราะน้ำไหลไม่ถึงปลายทาง ทำให้เกิดสะสมของดินของน้ำทำให้เกิดกลิ่นเหม็น พอตีมีแผนจะลงพื้นที่พร้อมกองช่างจะไปดูว่าจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างไร

ในส่วนท่านอุทัย สีเทา รองประธานสภา พุดถึงกองดินที่หมู่ ๑๒ เต็มไปหมดแต่ตอนนั้นยังก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าจะเสร็จหรือยังการเบิกจ่ายหรือยังไม่ทราบ แต่จะเข้าไปดูให้แม้กระทั่งเสาไฟฟ้าก็ดูวางจรรยาจรทำให้เกิดอุบัติเหตุก็จะทำหนังสือถึงการไฟฟ้าครับ

ในส่วนท่านณัฐชัย เจริญชัย สมาชิกสภา หมู่ ๑๓ พุดถึงเรื่องท่อระบายน้ำปัญหาน้ำขัง สาเหตุก็ไม่รู้แน่ครับ บางที่การทำงานในการประมาณการกองช่างทำถูกอยู่แล้วครับ ขณะกำลังก่อสร้างไม่ทราบด้วยเหตุด้วยผลอะไรถึงทำให้ท่อระบายน้ำตันลึกปลายต้นน้ำก็ไม่ไหลอยู่แล้วทำให้เกิดน้ำขังมีกลิ่นเหม็นเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

ในส่วนท่านนาโชค ศรีจันทเนตร สมาชิกสภา หมู่ ๑๐ มีปัญหาน้ำไม่พออุปโภคบริโภค เรื่องถนนจากกลางเหนือถึงโรงเรียนบ้านป่าไผ่งาม ส่วนอุปกรณ์กีฬาจะดำเนินการให้

ในส่วนท่านเอกภพ ธรรมคุณ สมาชิกสภา หมู่ ๑ เรื่องแนวเขตเป็นเรื่องสำคัญ เช่น โครงการใหญ่ๆปริมาณงาน ปร.๔ ปร.๕ ก็ติดเรื่องแนวเขต เราไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนไม่สามารถประมาณการได้

ในส่วนท่านธนวัฒน์ แก้วประทุม สมาชิกสภา หมู่ ๗ ร่องระบายน้ำเก่ามากทำมาหลายปีแล้ว

ปัญหาที่เกิดอยากให้ทุกท่านสะท้อนขึ้นมา อยากให้ชุมชนสะท้อนขึ้นมา ถ้าไม่สะท้อนขึ้นมาไม่รู้ เราจะทำงานเป็นทีม ในส่วนแผนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น นายก สมาชิกสภา กองช่าง แผนงานต่างๆ จะลงพื้นที่ด้วยกันไปแก้ไขปัญหาชัดเจนตรงไหนมาให้ทุกท่านทราบครับ

นายสามิตร ทิพย์เนตร
ประธานสภา อบต.ป่าไผ่งาม

มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่..ถ้าไม่มี..สุดท้ายก็ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายสามิตร ทิพย์เนตร ทำหน้าที่เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าทำผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัย ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวนงนุช คำแท้)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสามิตร ทิพย์เนตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายสุจริต ผาเนตร)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายชัยชนะ ชะนะบุตร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....

(นายนำโชค ศรีจันทเนตร)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม